

# ด่วนที่สุด

ที่ มส ๐๐๒๓.๓/ว ๒๖๖



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ และสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สะดวกต่อการบันทึก สรุปลง และรวบรวมข้อมูล รวมทั้งการติดตามประเมินผลการดำเนินการด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าถึงและนำข้อมูลไปกำหนดนโยบายและทิศทางในการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจะเปิดใช้งานระบบสารสนเทศดังกล่าว ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความต่อเนื่อง จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยของเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ลงในระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มฝ.๑ และ มฝ.๒) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้ดำเนินการย้ายข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งานระบบฯ ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทรฯ./โทรสาร ๐-๕๓๖๑-๕๓๗๘

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว๔๒๑๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งปิดการใช้งานระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มฝ. ๑ และ มฝ. ๒)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐

ตามหนังสืออ้างถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสำรวจและบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตามแบบสำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มฝ. ๑) และแบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (มฝ. ๒) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจและบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สะดวกต่อการบันทึก สรุป และรวบรวมข้อมูล รวมทั้งการติดตามประเมินผลการดำเนินการด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าถึงและนำข้อมูลไปกำหนดนโยบายและทิศทางการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจะเปิดใช้งานระบบสารสนเทศดังกล่าว ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความต่อเนื่อง จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยของเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ลงในระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มฝ. ๑ และ มฝ. ๒) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้ดำเนินการย้ายข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งานระบบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการพิเศษ

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒ - ๒๑๑๓

ผู้ประสานงาน นางสาวจริตา จิตราวัฒน์ ๐๙-๑๘๒๘-๖๘๔๒